

ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ HOÀNG HỢP

BẢN TIN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ:

**Nội dung: CDS là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay
(Nội dung phát thanh ngày 13/02/2023 đến ngày 15/02/2022)**

I. Nhạc hiệu.

II. Lời chào:

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin về Chuyển đổi số của đài truyền thanh xã Hoàng Hợp.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Nếu chúng ta đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến sẽ giảm thiểu được chi phí và thời gian đi lại.

Chuyển đổi số là tất yếu trong cuộc sống. Ai làm cuộc tiến hoá thành công từ môi trường thực sang môi trường số, người ấy sẽ tồn tại.

Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi, mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình thành mẫu chung cho tất cả và do vậy từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình.

Với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số trong năm 2023, UBND xã Hoàng Hợp kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên, các Doanh nghiệp, cơ sản xuất kinh

doanh và toàn thể nhân dân trong xã chủ động, tích cực học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ CNTT, sẵn sàng tham gia và phục vụ thành công chuyển đổi số trên địa bàn xã.

III. Lời chào: Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin tuyên truyền về Chuyển đổi số của đài truyền thanh xã Hoằng Đạt . Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau./.

**PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP**

**PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Công**